



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๖๖/๒๕๖๐

ด้วย นางสาวชะอ้อน สำเร็จ มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายทินกฤต สำเร็จ หรือจิรโชติ ฅนอมทอง ผู้ร้อง อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๙๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายทินกฤต สำเร็จ หรือเด็กชายจิรโชติ ฅนอมทอง ซึ่งเกิดจากผู้ร้องกับนายเด่นดวง ฅนอมทอง โดยแต่งงานอยู่กินฉันทามี ฅรียาตามประเพณี แต่มิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กชายทินกฤต สำเร็จ หรือเด็กชายจิรโชติ ฅนอมทอง อายุ ๑๔ ปี ระหว่างอยู่กินฉันทามีฅรียา ผู้ร้องกับนายเด่นดวง ได้อยู่กินกัน ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภายหลังจากนั้นผู้ร้องกับนายเด่นดวงได้เลิกร้างกัน โดยเด็กชายทินกฤต สำเร็จ หรือเด็กชายจิรโชติ ฅนอมทอง มาพักอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๒๔/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอยู่ใน ความดูแลของนางนิศากร วสุรัฐ ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ร้อง นายเด่นดวงได้รับรองเด็กชายทินกฤต สำเร็จ หรือเด็กชายจิรโชติ ฅนอมทอง ว่าเป็นบุตรโดยเป็นผู้แจ้งเกิด และระบุว่า เป็นบิดา ทั้งให้ใช้นามสกุล ส่งเสียให้การศึกษา อุปการะเลี้ยงดู และแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าเป็นบุตรของตน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเด่นดวงได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุอุบัติเหตุจากรถ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ ๗ ตำบลปากปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภายหลังจากนายเด่นดวงได้ถึงแก่ความตาย เด็กชายทินกฤต สำเร็จ หรือเด็กชายจิรโชติ ฅนอมทอง ได้ไปติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี และใช้สิทธิเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) แต่ไม่อาจ กระทำได้ เนื่องจากไม่ใช้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเด่นดวง ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องมีเหตุขัดข้อง จำเป็นต้องมีคำสั่งศาล แสดงว่าเด็กชายทินกฤต สำเร็จ หรือเด็กชายจิรโชติ ฅนอมทอง เป็นบุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมายของนายเด่นดวง ฅนอมทอง ขอศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งแสดงว่า เด็กชายทินกฤต สำเร็จ หรือเด็กชายจิรโชติ ฅนอมทอง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเด่นดวง ฅนอมทอง

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความ ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายอารี อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี